

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒



กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส่วนร่วมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑๐ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรูปแบบการจัดงานคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต

ผู้มาร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน ๔๗๐ คน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่าย ป.ป.ช. และนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมในงานเริ่มด้วยการนำเสนอวีดิทัศน์ความเป็นมาการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จากนั้นเป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ตภายใต้แนวคิด “รักประเทศไทย” ร่วมใจต้านโกง โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และในช่วงพิธีการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คอร์รัปชันแก้ไขได้ด้วยพลังความร่วมมือ” จากนั้นเป็นการร่วมรับชมสัญญาณถ่ายทอดสด และการรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไปพร้อมกับส่วนกลางผ่านการถ่ายทอดสัญญาณพร้อมกัน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง การรับฟังการแถลงสารจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และภาคเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงเจตนารมณ์รักชาติร่วมต้านทุจริตผ่านบทเพลง “รักเธอประเทศไทย” โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๘ จังหวัด ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณภาพบรรยากาศในการจัดงานผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย







๒. นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในการประชุมปฏิบัติการตามโครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ (สำนักงาน ปปท. เขต ๘) กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (เคลื่อนที่)” และให้มีจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อร่วมดำเนินการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นำร่อง ๑ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้มีการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับจังหวัดนำร่อง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ กรณีการเป็น “จังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต” สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ประมาณ ๒๕๐ คน

ซึ่งการปาฐกถาพิเศษนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อการต้านการทุจริตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกหน่วยงานในจังหวัดต้องให้ความสำคัญ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดที่เป็นรูปธรรม คือ บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทบาทของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศปท. สุราษฎร์ธานี) และบทบาทของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่เน้นการบริหารงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้แก่ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และท้ายสุดได้ฝากให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพราะนั่นคือ ภาพลักษณ์ที่สำคัญในการแสดงถึงความมุ่งมั่นจริงจังในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี







PACC NEWS

สำนักงาน ป.ป.ท.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

OFFICE OF PUBLIC SECTOR ANTI-CORRUPTION COMMISSION

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน และเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมการประชุม รวม 235 คน



นายวิฑูรย์ จีนโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม และได้มอบนโยบาย และแนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อการทุจริตในภาครัฐ” ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.

นายอนุสิษฐ คุณากร กรรมการ ป.ป.ท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และ การดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องยึดหลักการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทุจริต



นายภินันท์ นาวิกนันท์ ผอ. ปปท. เขต 8 รายงาน วัตถุประสงค์ ของการจัดประชุม จังหวัดนำร่อง ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อการทุจริต



ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พลเดช ผู้แทนกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และ น.ส.สุกัญญา รัตน์มณี ผู้แทนจากสำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมแนะนำ “แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ และการป้องกัน ป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ”

www.pacc.go.th

สายด่วน 1206

องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนกระบวนการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการธรรมาภิบาล

เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | โทร. 02 502 6670 - 80 โทรสาร 02 502 6132

**๓. นายวิษุทธิ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันโดยเด็ดขาด**

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิษุทธิ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ในสังกัดสำนักงาน ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสันติคีรีธรรม์ โรงเรียนวัดทุ่งเขียด โรงเรียน วัดประชาวงศาราม และโรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ได้จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนเป็นไปตามเมนู Thai School Lunch ที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

นอกจากนี้ยังพบว่า โรงเรียนบางแห่งได้มีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา และปลูกผักสวนครัว ไว้ประกอบ อาหารให้กับนักเรียนอีกด้วย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกแห่ง ต้องจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนที่มีสารอาหารครบถ้วน และมีปริมาณเพียงพอกับเด็กนักเรียน ในแต่ละโรงด้วย และมีให้มีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันโดยเด็ดขาด หากพบเห็นการทุจริต สามารถ แจ้งไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาทั้ง ๓ เขต หรือศึกษาธิการจังหวัด หรือแจ้งโดยตรงมายัง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับทราบในทันที





**๔. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่ผู้ทำความดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูผู้กระทำความดี โดยการส่งเสริม สนับสนุนคนดี โดยได้มอบประกาศเชิดชูเกียรติ และมอบโล่รางวัลคนดีศรีสุราษฎร์ เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้กระทำความดีในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอยู่เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ส่งเสริมให้เป็นเมืองคนดีตามนามพระราชทาน คำว่าสุราษฎร์ธานี ซึ่งแปลว่า เมืองคนดี และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการผู้กระทำความดี ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการโดยทั่วไป





**๕. นายวิษุทธิ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเห็นชอบและอนุมัติโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่**

๕.๑ โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำหนดจัดโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ เรียนรู้ แนวทางการดำรงอยู่และการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยพื้นที่วิถีชีวิตของสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และนำมาประยุกต์ใช้การกับปฏิบัติตนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนเป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้ มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๕๕๐ คน ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ภาควิชาการ และอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี





๕.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต

ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความตระหนักรู้ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมีฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑๕๐ คน ซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมบรรจงบุรี ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาศราวุธ สราวุธ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) บรรยายในหัวข้อ หลักธรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ ได้อภิปรายในหัวข้อ วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วันชาติ ศรีสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ได้บรรยายในหัวข้อ ข้าราชการเมืองคนดียุคใหม่ ใส่ใจคุณธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก





๖. นายวิษุทธิ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ (ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕)

นายวิษุทธิ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการให้ความสำคัญกับคนพิการ ตลอดจนไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ ดังจะเห็นได้จาก การส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการขอบัญชีรายชื่อคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนคนว่างงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการพิจารณาปรับคนพิการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลลักษณะความพิการของคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนคนว่างงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นยังไม่สามารถจ้างงานตามภารกิจงานหรือลักษณะงานของสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ในขณะนี้ แต่จะนำข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาในโอกาสถัดไป

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามมาตรา ๓๕ โดยวิธีการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับบริการ ได้แก่ ที่จอดรถคนพิการ ทางลาดขึ้น – ลง หียงน้ำสำหรับคนพิการ ลิฟต์สำหรับคนพิการ ป้าย – สัญลักษณ์สำหรับคนพิการ และราวจับสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่หรือบริการสาธารณะอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๕๕







